



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 7 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ต้นแบบการรวมกลุ่มสู่ความเข้มแข็ง	ข่าวสด
2. รับสมัครเกษตรกร	มติชน
3. เกษตรกรสุพรรณบุรีแฮปปี้โครงการจัดรูปที่ดินลดต้นทุน...	ผู้จัดการรายวัน
4. เกษตรกรบ้านหัวเขา สุพรรณบุรี พอใจโครงการจัดรูปที่ดิน ช่วยลดต้นทุน...	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์ โขลกข่าวดำทุกข์	ไทยรัฐ
6. ติ๊กลับแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	ไทยรัฐ
7. กรมส่งเสริมฯ เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกร ...	ข่าวสด
8. สสจ.8 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จ.ชุมพร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day	ข่าวสด
9. เกษตรฯเผยโครงการรับซื้อกุ้งตันราคาพุ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
10. ผลกระทบ'แบน'สารเคมีกำจัดวัชพืช เสี่ยงสะท้อนจากเกษตรกร...ตัวจริง	คม ชัด ลึก
11. 'เกษตร'ขอยึดซื้อกุ้งให้ครบหมื่นตัน	มติชน
12. Column AT A GLANCE: SIMA ASEAN THAILAND UNDERWAY AT IMPACT	The Nation

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ต้นแบบการรวมกลุ่มสู่ความเข้มแข็ง

วันที่ : พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 10053 หน้า : 7(ล่างขวา)

## วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ต้นแบบการรวมกลุ่มสู่ความเข้มแข็ง

**ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน พื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาดัง จังหวัดเลย มีสมาชิกเกษตรกร 20 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ประมาณ 300 ไร่ ให้ผลผลิตที่เป็นสารกาแฟแล้ว 24,000 กิโลกรัม

ทางกลุ่มจะจำหน่ายในรูปของสารกาแฟจำนวน 23,000 กิโลกรัม (ราคา 73 บาท/กก.) ส่วนที่เหลืออีก 1,000 กิโลกรัม จะนำมาแปรรูปเป็นการแฟคั่วบด กาแฟซองดีฟ สบู่กาแฟ สมุนไพร และชาดอกกาแฟ ในชื่อแบรนด์ "ฮัน-เลย คอฟฟี่" ซึ่งมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูกกาแฟและแปรรูปกาแฟเฉลี่ยครัวเรือนละ 60,000 บาท/ปี นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่ายเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาดัง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไปอีกด้วย

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัด

อุดรธานี (สศท.3) กล่าวเสริมว่า สศท. 3 ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางสุปราณี มีดทับไทย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ทราบว่า 30 กว่าปีที่แล้ว นางสุปราณีและครอบครัวได้ทำสวนกาแฟอยู่ที่จังหวัดชุมพร จึงมีความรู้ด้านการเพาะปลูกและการดูแลสวนกาแฟ จนกระทั่งปี 2552 นำต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจากทางใต้ มาลองปลูกที่จังหวัด เริ่มทดลองปลูกจำนวน 100 ต้น และชวนเพื่อนอีก 7 ราย ให้มาทดลองปลูก ซึ่งให้ผลผลิตดี แต่ในขณะนั้นจังหวัดเลยไม่มีแหล่งรับซื้อ จึงต้องขนไปขายที่จังหวัดชุมพร ภายหลังต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูก และรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี 2554 เพื่อขายเมล็ดกาแฟสดที่ทางกลุ่มสมาชิกผลิตได้ และได้พัฒนาเรื่อยมา มีการริเริ่มการค้าเมล็ดกาแฟด้วยมือ เป็นกาแฟสำหรับขง (กาแฟโบราณ) เพื่อจำหน่ายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ พัฒนาชุมชนจังหวัดเกษตรจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นศักยภาพ จึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นอีกตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เกษตรกรและผู้สนใจสามารถขอรับคำแนะนำหรือศึกษาดูงานได้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ติดต่อประธานกลุ่มได้โดยตรงที่เบอร์ 095 541 2945



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์มติชน  
หัวข้อ : รับสมัครเกษตรกร

วันที่ : พุธที่ 7 มิถุนายน 2561  
ฉบับที่ : 14697 หน้า : 7(ล่างขวา)



รับสมัครเกษตรกร - ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่  
จุดรับสมัครเกษตรกรตามโครงการจ้างแรงงาน  
ชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร รวมทั้ง  
ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการที่ได้รับ  
งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561  
เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ วัดตาล  
หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอบางกรวย จังหวัด  
นนทบุรี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : เกษตรกรสุพรรณบุรีแอปปีโครงการจัดรูปที่ดินลดต้นทุน

วันที่ : พุธสัปดาห์ 7 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 2664 หน้า : 4(ล่าง)

## เกษตรกรสุพรรณบุรีแอปปีโครงการจัดรูปที่ดินลดต้นทุน

**ผู้จัดการรายวัน360** - เกษตรกรบ้านหัวเขา สุพรรณบุรี พอใจโครงการจัดรูปที่ดิน ช่วยลดต้นทุน มีน้ำใช้ทั่วถึงทุกแปลง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวมปี 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การชดเชยค่าดำเนินการจำนวน 58 โครงการ พื้นที่รวม 95,490 ไร่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาของเกษตรกรสามารถวางแผนการส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้นำตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ต้องการ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการทำการผลิต

สำหรับพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่โครงการ 1,390 ไร่ เกษตรกร 100 ราย มีการจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์แบบ (Intensive) โดยนำพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันแล้วทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมที่มีแนวถนน ทางลำเลียง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ มีการปรับระดับแปลงนาให้สม่ำเสมอ และ

ออกโฉนดฉบับใหม่ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเพื่อการสูบน้ำจากเดิมไร่ละ 287 บาท เหลือไร่ละ 77 บาท ลดลง 210 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังสามารถลดค่าน้ำมันเพื่อการสูบน้ำจากเดิมไร่ละ 308 บาท เหลือไร่ละ 71 บาท ลดลง 237 บาท/ไร่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยลดค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำถึงไร่ละ 447 บาท โดยภาพรวม พบว่า ต้นทุนเงินสดของเกษตรกรพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ในการผลิตข้าวนาปี อยู่ที่ 3,813 บาท ลดลงไร่ละ 177 บาท (ก่อนมีการจัดรูปที่ดิน ต้นทุนเงินสดอยู่ที่ไร่ละ 3,990 บาท) และต้นทุนเงินสดของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาปรังอยู่ที่ไร่ละ 3,963 บาท ลดลงไร่ละ 163 บาท (ก่อนการจัดรูปที่ดินมีต้นทุนเงินสด ไร่ละ 4,126 บาท)

นอกจากนี้ หลังจากมีโครงการเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด เพราะเห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีน้ำใช้ มีการระบายน้ำที่ดี และการสัญจรเข้าออกแปลงนาสะดวก เกษตรกรจะได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ต้องการ

ใช้น้ำ ทำให้วางแผนการเพาะปลูกได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ประหยัดน้ำต้นทุน มีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีรักถิ่นฐาน ช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคมได้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการรวมกลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : เกษตรกรบ้านหัวเขา สุพรรณบุรี พอใจโครงการจัดรูปที่ดิน ช่วยลดต้นทุน มีน้ำใช้ทั่ว...

วันที่ : พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 7880 หน้า : 17(บนขวา)

## เกษตรกรบ้านหัวเขา สุพรรณบุรี พอใจโครงการจัดรูปที่ดิน ช่วยลดต้นทุน มีน้ำใช้ทั่วถึงทุกแปลง

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก.ได้ติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรในปี 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทานดำเนินการจำนวน 58 โครงการ พื้นที่รวม 95,490 ไร่ เพื่อปรับพื้นที่นาของเกษตรกร สามารถวางแผนการส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำ ได้ถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้นำตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการทำการผลิต

สำหรับพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่โครงการ 1,390 ไร่ เกษตรกร 100 ราย มีการจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณ์แบบ (Intensive) โดยนำพื้นที่ทั้งหมดมารวมกัน แล้วทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมที่มีแนวถนน ทางลำเลียง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ มีการปรับระดับแปลงนาให้สม่ำเสมอ และออกโฉนดฉบับใหม่ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเพื่อการสูบน้ำจากเดิมไร่ละ 287 บาท เหลือไร่ละ 77 บาท ลดลง 210 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังสามารถลดค่าน้ำมันเพื่อการสูบน้ำจากเดิมไร่ละ 308 บาท เหลือไร่ละ 71 บาท ลดลง 237 บาท/ไร่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้

ตลอดทั้งปี โดยลดค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำถึงไร่ละ 447 บาท โดยภาพรวม พบว่า ต้นทุนเงินสดของเกษตรกรพื้นที่จัดรูปที่ดิน ณ บ้านหัวเขา ในการผลิตข้าวนาปีอยู่ที่ 3,813 บาท ลดลงไร่ละ 177 บาท (ก่อนมีการจัดรูปที่ดิน ต้นทุนเงินสดอยู่ที่ไร่ละ 3,990 บาท) และต้นทุนเงินสดของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาปรังอยู่ที่ไร่ละ 3,963 บาท ลดลงไร่ละ 163 บาท (ก่อนการจัดรูปที่ดินมีต้นทุนเงินสด ไร่ละ 4,126 บาท)

นอกจากนี้ หลังจากรัฐบาลมีโครงการ เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด เพราะเห็นว่ามีการสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีน้ำใช้ มีการระบายน้ำที่ดี และการสูบน้ำเข้าออกแปลงนาสะดวก เกษตรกรจะได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงตามปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม การใช้น้ำ ทำให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ประหยัดน้ำต้นทุน มีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีรักถิ่นฐาน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการรวมกลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป



โหลดแอปฯ ธ.ก.ส.A-Shop และพบบัตรเกษตรกรสุขใจที่ร้านค้าสแกนคิวอาร์โค้ดเท่านั้น มีนช่วง 4.0 อินเทอร์เน็ต

“บุญ” เจ้าเวรโลกข่าวดำ ประจำวันพฤษภาคมที่ 7 มิถุนายน 2561..... ■ ไม่รู้ว่า “บัตรเกษตรกรสุขใจ” จะหนุนส่งนโยบาย “สังคมไร้เงินสด” หรือ “แลกเป็นเงินสด” กันแน่ เสียงแว่วจากผู้ประกอบการฝากบอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระวังจะลงเอยเหมือน “บัตรคนจน”..... ■ โครงการที่กรมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการเกษตรกรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร วงเงิน 90,000 ล้านบาท ที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินกู้คิดดอกเบี้ย 4% ให้บัตรเกษตรกรสุขใจให้เกษตรกร 3 ล้านราย รายละไม่เกิน 30,000 บาท นำไปซื้อปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก ได้ที่ สกต. และร้านค้าในโครงการ โดยไม่ต้องพกเงินสดให้ตุงกระเป๋า เพียงแค่มีสมาร์ตโฟน

สังคมไร้เงินสด นั้นแค่ภาพฝัน..... ■ แต่ของจริงที่กำลังจะเกิดมีคนกระซิบ เพลานี้เกษตรกรชาวไทยเกิดภาวะเงินสดขาดมือ เลยเป็นช่องให้คนมีข้อมูลเกษตรกร 3 ล้านรายอยู่ในมือ ทำตัวเป็นนายหน้ารัฐจัดหา คอยเชียร์แขกเชียร์เด็ก พ่อค้าอยากขายอะไรเกษตรกรรออยากได้อะไรหรืออยากจะได้เงินสด มีบริการให้พร้อมสรรพ อย่างซื้อเครื่องตัดหญ้าหรือปุ๋ย 10,000 บาท เกษตรกรรับเงินสดๆ ไปเลย 8,000 บาท ที่เหลืออีก 2,000 บาท นายหน้ารัฐจัดหา กับพ่อค้าแบ่งกันคนละครึ่ง ทุกอย่างมีใบเสร็จหลักฐานซื้อขายเรียบร้อย แต่สินค้าไม่มีแอปปี้ด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย แกรมธนาคารยังได้ถูกหนี้ ได้ดอกเบี้ยเท่าเดิม ไม่เสียหายสุดท้าย 90,000 ล้านที่ทุ่มไป จะเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร หรือ เติมน้ำให้เกษตรกร กันแน่.

บุญ

# ตีกลับแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังหารือกับองค์การสะพานปลา (อสป.) ว่า ตนได้สั่งตีกลับแผนปรับปรุงโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ วงเงิน 650 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าไม่สมควรใช้งบประมาณของรัฐบาลตามที่ อสป.เสนอขอมาที่กระทรวงเกษตรฯ เนื่องจาก อสป.เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ และให้ อสป.ไปหารือกับกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติกู้ยืมเงิน โดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดินที่จังหวัดสมุทรปราการ หากกระทรวงการคลังเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวค่อยกลับมาหารือกับตนอีกครั้งหนึ่ง

นายมานพ กาญจนบุรากร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ จะใช้พื้นที่ของ อสป.ซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ อยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยา เขตสาทร จำนวน 8 ไร่ เพื่อพัฒนาสะพานปลาให้เป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทย ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย ในส่วนของตลาดกลางสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฯ เหมือนกับตลาดปลาซีเก็จ ประเทศญี่ปุ่น

ขณะเดียวกัน นายกฤษฎายังได้กล่าวหลังการหารือร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยว่า มาตรการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ที่กรมประมงขอให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-28 ก.ค.นี้ โดยตั้งเป้ารับซื้อรวม 10,000 ตัน ในราคาที่กำหนดขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม (กก.) ราคา 120 บาท พบว่าช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ราคากุ้งในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาซื้อของสมาคมแช่เยือกแข็ง ทำให้เกษตรกรไม่สนใจนำกุ้งเข้ามาขายให้กับโครงการ โดยปัจจุบันสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับซื้อได้เพียง 195 ตันเท่านั้น แต่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง ที่ประชุมจึงขอให้สมาคมประกาศรับซื้อกุ้งตามโครงการดังกล่าวให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ตัน.

## กรมส่งเสริมฯ เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกร

### หวังยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสู่ความเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 8 ด้าน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ 35 จังหวัด

**นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 พบว่ามีผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจคุณสมบัติกว่า 11 ล้านราย โดยเป็นเกษตรกรเกือบ 4 ล้านราย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้งบประมาณ 31,104,000 บาท เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ ดังที่กล่าวมา

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญคือ ต้องการให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น มี

รายได้ในการดำรงชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายบุคคลได้ตรงจุด รวมไปถึงเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การจัดทำบัญชีครัวเรือน ตลอดจนวิธีการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรอีกด้วย โดยการฝึกอบรมจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2561 เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นความจำนงเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ ความถนัด และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะได้รับการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมโดยทีมหมอประจักษ์จรรยา (ปรจ.) จากนั้นก็เลือกเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 8 ด้านรวม 85 หลักสูตร ประกอบด้วย ด้านพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักและสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เครื่องจักรกลเกษตร การแปรรูปผลผลิต การเกษตร และการเกษตรอื่นๆ ซึ่งจะแบ่งเกษตรกรออกเป็น 9 รุ่น รุ่นละประมาณ 30 คน เข้าอบรมรุ่นละ 3 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ

ยกเว้นศูนย์ด้านอารักขาพืช และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ คาดว่าเกษตรกรที่มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้ชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และมั่นคงอย่างแท้จริง

สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10053

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 20.86

Ad Value: 25,032

PRValue (x3): 75,096

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: สสก.8 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จ.ชุมพร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

**นายธาร นวลนิก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี** กล่าวไว้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ซึ่งเรียกว่างานวัน Field Day ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวัน Field Day ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**สสก.8 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จ.ชุมพร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day**

จิวรัช เจ้าของสวนทิวทรัพย์ เป็นประธานศูนย์ฯ ได้ให้น้ำในส่วนทุเรียน สถานีการผลิตต้นทุเรียน การผลิตทุเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน “กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้รับการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การผลิตต้นฤดูกาลผลิตใหม่” นายธาร กล่าว

## เกษตรกรเผยโครงการรับซื้อกุ้งตันราคาพุ่ง

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯ เผยโครงการรับซื้อกุ้ง 120 บาทต่อกิโลกรัม ดันตลาดราคาขึ้น ด้านผู้เลี้ยงกุ้งขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3% ลดค่าไฟ และขอเลี้ยงตามป้าชายเลน “กฤษฎา” นัดถก คชก. วาระพิเศษ 7 มิ.ย.นี้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ได้รายงานถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ตามที่กรมประมงได้ขอความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งให้รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.-23 ก.ค.2561 หรือ 60 วัน โดยตั้งเป้าการรับซื้อปริมาณรวม 1 หมื่นตัน ในราคาที่กำหนด ขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 120 บาท

โดยมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคากุ้งในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้

นี้ที่ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 105-110 บาท ส่งผลให้เกษตรกรไม่สนใจนำกุ้งเข้ามาขายให้กับโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาเกือบ 2 สัปดาห์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อได้เพียง 195 ตันเท่านั้น แต่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งที่ประชุมจึงขอให้สมาคมประมงฯรับซื้อกุ้งตามโครงการดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

นอกจากนี้สมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้ขอให้กระทรวงเกษตรฯหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3% ในการลงทุนเลี้ยงกุ้งรอบต่อไป

รวมทั้งให้หารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดค่าไฟกับบ่อเลี้ยงกุ้งในอัตราเดียวกับเกษตรกร จากปัจจุบันคิดเป็นอัตราเดียวกับอุตสาหกรรม เพื่อลดภาระค่าไฟของฟาร์มกุ้ง และขออนุญาต

เลี้ยงกุ้งตามแนวชายเลนโดยใช้เกลือผสมน้ำเพื่อให้กุ้งอยู่รอด

ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะเสนอเรื่องเข้าหรือในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ส่วนการลดค่าไฟ ได้หารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยจะพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในเรื่องนี้ในอดีตเคยปรับลดค่าไฟให้กับฟาร์มกุ้งในอัตราเดียวกับเกษตรกรมาแล้ว

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า การรับซื้อกุ้งในช่วงที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยเนื่องจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายย่อยรายละไม่เกิน 10 ตัน แต่การประกาศราคาซื้อที่ 120 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคากุ้งในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6030

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 116.96 Ad Value: 257,312

PRValue (x3): 771,936

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ผลกระทบ'แบน'สารเคมีกำจัดวัชพืช เสี่ยงสะท้อนจากเกษตรกร...ตัวจริง



## ผลกระทบ'แบน'สารเคมีกำจัดวัชพืช เสี่ยงสะท้อนจากเกษตรกร...ตัวจริง

**เข้าทำนอง** คนร้องไม่ได้ใช้ คนใช้ (เกษตรกรส่วนใหญ่) กลับไม่มีปากเสียง สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งที่ 3-1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ไฟเขียวให้ใช้สารเคมีอันตรายอย่าง พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และการจำกัดการใช้ไกลโฟเสทต่อไป เพียงแต่ให้จำกัดการใช้แทน โดยหลังจากนี้ จะให้กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้ดูแลการนำเข้าและการใช้ กลับไปจัดทำหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้ภายใน 2 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก่อนจะประกาศบังคับใช้ต่อไป

ภายหลังการประชุม สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ออกมาชี้แจงผลการพิจารณาในวันนั้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อมูลที่คุณคณะกรรมการเสนอเข้ามา ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากฝ่ายผู้สนับสนุนและคัดค้านอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นว่ายังมีเหตุผลไม่มากพอที่จะประกาศยกเลิกการใช้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมประมาณ 100 คน นำโดยเครือข่ายด้านพาราควอต ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ทบทวนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส โดยมี กฤษณา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ รับ

หนังสือแทน โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อได้แก่ 1.ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนมติและพิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

2.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาหาวิธีทดแทนตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

3.ช่วงก่อนการยกเลิกหากพบมีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรเสนอให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะรับเป็นเจ้าภาพในการเสนอข้อเท็จจริงใหม่ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอีกครั้ง เพราะด้วยวิธีปฏิบัติแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ในทันที พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกชีวิตปลอดภัย โดยเห็นสุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันอีกครั้งภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงภายในปี 2562 จะต้องได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ต้องกลับไปดูตรงต้นทางด้วยว่าเกษตรกรว่าอย่างไร ต้องการอะไร มันอยู่ที่ทุกคนเคารพกติกา ควบคุมได้ ป้องกันตนเองได้ ไม่ใช้มากเกินไป ซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในหลายประเทศ

ในมุมมองของ ธีระ รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เห็นด้วยว่าควรแบนพาราควอต

เนื่องจากพื้นที่นาข้าวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีอันตรายชนิดนี้ จะใช้ก็เพียงตามคំนาเท่านั้น เพราะวัชพืชขึ้นปกคลุมกำจัดยาก แต่หากมีสารตัวอื่นทดแทนที่ไม่เป็นอันตรายก็จะเป็นดี แต่ต้องราคาไม่แพงไปกว่าพาราควอต หรือหากใช้ซึ่งกันภัยจากธรรมชาติก็จะดีมาก เพราะการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกทุกอย่างจะต้องปลอดสารเคมี

“ผมไม่ได้ปฏิเสธสารเคมี ไม่ได้ปฏิเสธยาฆ่าหญ้า แต่หากจะให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้ ต่างชาติมีความเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารไทย วัตถุพิษที่จะนำมาผลิตอาหารจะต้องปลอดสารเคมี เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่าง สรูปก็คือเห็นด้วยหากแบนสารพาราควอตหรืออาจจำกัดการใช้เฉพาะกับพืชบางตัว”

นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยให้มุมมอง

แม้จะวิเห็นด้วยในการห้ามใช้สารพาราควอต เนื่องจากพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดนี้ในการทำลายวัชพืช ทว่ายังมีพืชบางตัวมีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นอย่าง ยางพารา และไม้ผล บางครั้งยังมีความจำเป็น เนื่องจากการใช้แรงงานคนอาจมีปัญหาก็เป็นเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนแรงงานด้วย

ขณะที่ อุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6030

Col.Inch: 116.96 Ad Value: 257,312

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 771,936

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ผลกระทบ'แบน'สารเคมีกำจัดวัชพืช เสี่ยงสะท้อนจากเกษตรกร...ตัวจริง



การฉีดสารกำจัดวัชพืช

“  
เห็นด้วยถ้ารัฐบาลให้  
ควบคุมหรือจำกัดการใช้  
แต่ไม่เห็นด้วยกับการแบน  
หรือยกเลิกไปเลยเพราะ  
เกษตรกรยังจำเป็นต้อง  
ใช้ ถ้ายกเลิกแล้วจะมีสาร  
อะไรมาทดแทนที่ถูกต้องและดี  
เหมือนพาราควอต  
”

ชาวสวนยางพาราจำเป็นต้องใช้สารพาราควอตในการกำจัดวัชพืช เหตุเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกและยังไม่มีสารตัวใดมาทดแทนได้ ที่มีอยู่ในท้องตลาดก็มีราคาแพงกว่าพาราควอต 4-5 เท่า แต่ประสิทธิภาพสู้พาราควอตไม่ได้ แล้วยังต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าพาราควอตด้วย ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น

“เห็นด้วยถ้ารัฐบาลให้มีการควบคุมหรือจำกัดการใช้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการแบนหรือยกเลิกไปเลย เพราะเกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องใช้ ถ้าไม่มีพาราควอตจะมีสารอะไรมาทดแทนที่ถูกต้องและดีเหมือนพาราควอต เพราะมันจะยิ่งเพิ่มต้นทุนให้แก่เกษตรกร พวกคุณที่ไปประท้วงเขี้ยวๆ เคยลงไปดูไปคลุกคลีชาวสวนยางบ้างหรือไม่ว่าเขาคิดอย่างไร ใช้สมองคิดกันหน่อย ยิ่งตอนนี้มันมันแพง แต่ทำไมเขายังถูก เห็นบอกว่าถ้าน้ำมันแพง ว่าจะแพง ตาม นักวิชาการ ออกมาชี้แจง

หน่อยได้ไหม” อุทัยกล่าวอย่างมีอารมณ์ อุทัยยอมรับว่าหากมีการแบน เกษตรกรชาวสวนยางมีปัญหาแน่นอนในเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะยางปลูกใหม่ ในขณะที่แรงงานก็มีปัญหา ทั้งค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างจระยอง ตอนนี้ค่าแรงอยู่ที่ 330 บาทต่อวัน และยังหาแรงงานยากด้วย จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าตัดสินใจท่ามกลางแรงกดดันจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

ทวิศักดิ์ สุทิน อดีตนายกสมาคมการค้าและผู้ผลิตปุ๋ยไทย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหากรัฐบาลมีมติให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต โดยไม่มีสารทดแทนชนิดอื่นที่ปลอดภัยมาใช้เกษตรกรใช้ เนื่องจากมองว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างพาราควอตยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกร



อุทัย สอนหลักทรัพย์

ทวิศักดิ์ สุทิน

แม้ว่าจะมีอันตรายแต่หากรู้จักวิธีการใช้ก็ไม่มีปัญหา ซึ่งสารตัวนี้ไม่ใช่เพิ่งมีมาใช้กัน แต่ใช้กันมานานเป็นสิบๆ ปีแล้ว ทำไมเพิ่งมาเรียกร้องกันตอนนี้ “ยามาหญิงยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกร ถ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพใหม่ ก็อันตรายนะหากใช้ไม่ถูกวิธี แล้วมีสารอะไรที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาทดแทนหรือไม่ ทางออกถ้ายกเลิกจะต้องมีสารมาทดแทน ถ้าไม่มีคงวุ่นวายแน่นอน หรือไม่ก็ให้จำกัดการใช้” ทวิศักดิ์ย้ำทิ้งท้าย

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net

## ยก'พาราควอต'ยาสามัญประจำฟาร์ม

### สุภรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรดีเด่น ปี 2557

สาขาไร่นาสวนผสม ในฐานะเลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวกับ "คม ชัด ลึก" ว่าหากรัฐยกเลิกการใช้พาราควอตจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ยังมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ดังนั้นการยกเลิกเท่ากับเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตที่ได้รับ

"สมาพันธ์ยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของไทย ด้วยการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)"

สุภรณ์ยอมรับว่าเขาเห็นด้วยที่จะให้มีการควบคุมหรือจำกัดการใช้ โดยใช้เฉพาะพืชที่มีความจำเป็นเท่านั้น แต่ไม่เห็นด้วยให้มีการยกเลิกโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นสารที่เกษตรกรใช้มานาน รู้ดีในประสิทธิภาพเทียบไม่ได้กับสารเคมีตัวอื่น และมีราคาถูก ทำให้มีผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง ที่สำคัญก็จะมีพาราควอตปลอมระบาดมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรใน จ.ฉะเชิงเทรา ว่าเริ่มมีพาราควอตปลอมระบาดในพื้นที่แล้ว

ส่วนการควบคุมการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้น เขาเสนอว่าผู้จำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตโดยเฉพาะสารเคมี 3 ตัวนี้ ร้านค้าทั่วไปไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้จะต้องมีใบรับรองการ



สุภรณ์ สังข์วรรณะ

อบรมหลักสูตรวิธีการใช้สารเคมีเหล่านี้จากทางราชการ จึงสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้งานได้

"อยากให้พาราควอตเป็นยาสามัญประจำฟาร์ม เพราะมันเป็นพืชต่อคนน้อยมาก ผมอยู่กับมันมากว่า 40 ปีแล้ว ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ก็เห็นด้วยให้มีการควบคุมการขายและจำกัดการใช้ ร้านค้าทั่วไปจะขายไม่ได้จะต้องขายอยู่ในร้านควิซ็อปเท่านั้น และที่ตั้งร้านก็ต้องอยู่ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ มีการดูแลอย่างเข้มงวด เพราะเป็นสารควบคุม ส่วนบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำร้านและเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้อย่างถูกต้อง มีการจัดอบรมวิธีการใช้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย หากบริษัทใดไม่ทำตามระเบียบก็ให้ยกเลิกสัญญาได้ทันที" เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยกล่าว

## 'เกษตร'ขอยึดซื้อกุ้งให้ครบหมื่นตัน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งว่า ตามที่กรมประมง สมาคมแช่เยือกแข็งไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการตกต่ำ โดยมีมติเสนอความช่วยเหลือในโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรในราคานำตลาด จำนวน 10,000 ตัน ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-23 กรกฎาคมนั้น แต่ขณะนี้ราคากุ้งขยับตัวขึ้นเป็น 120 บาท/กก. (กุ้งขนาด 100 ตัว/กก.) จากเดิมราคา 105-110 บาท/กก.

"สมาคมแช่เยือกแข็งไทยแจ้งว่าขณะนี้รับซื้อได้เพียง 195 ตันเท่านั้น เนื่องจากมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก และขั้นตอนจับคู่ธุรกิจซับซ้อน จึงใช้เวลานานกว่ากระบวนการ

รับซื้อจะแล้วเสร็จ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงขอความร่วมมือสมาคมแช่เยือกแข็งไทยขยายเวลารับซื้อกุ้งให้ครบ 10,000 ตันต่อไป" นายฤษฎากล่าว

นายฤษฎากล่าวว่า ขณะเดียวกัน สมาพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งไทยยื่นข้อเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติม 3 ประเด็น 1.ขอให้ช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2.ขอให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราไฟเกษตร 2 เดือน โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาแล้ว และ 3.ขอเลี้ยงกุ้งในเขตชายฝั่ง และการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด โดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาต่อไป

## AT A GLANCE

### AGRI-BUSINESS

#### SIMA ASEAN THAILAND UNDERWAY AT IMPACT

SIMA Asean Thailand 2018, the Southeast Asian agri-business show, is underway till June 8 at

Impact  
Exhibition and  
Convention  
Center,  
Bangkok.

In 2017, Asia  
Pacific was the  
largest agricul-  
tural region  
accounting for  
\$6419.05 billion



or 54.49 per cent of market share, making Thailand an attractive place for sustainable growth.

"Agriculture and Cooperatives Ministry (MOAC) is proud to showcase the King's philosophy on water and farm management and agricultural innovations. Farmers and agricultural operators will find a comprehensive range of agricultural machinery, technology and farming practices to meet their operational needs," Teera Wongcharoen, Advisor to the Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) said.

"We are excited to have more than 200 leading companies and brands from Thailand and the world participating in the event. More than 9,000 visitors are expected, including 100 top regional buyers as well as up to 2,000 farmers and industry professionals from the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC).

SIMA ASEAN is part of the SIMA series and the portfolio includes SIMA Paris, one of the largest agri-business exhibitions in the world. With a global network of agri-business events covering Europe, Africa and Southeast Asia, SIMA Asean has worldwide support and endorsements.